



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

.....

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙
ธันวาคม ๒๕๕๘ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขยายกำหนดเวลา
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยขยายกำหนดเวลารับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัย
อำนาจตามข้อ ๘ แห่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจาก
เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ-นามสกุล</u>
๑	๑๐๐๓	นางสาวปณิสรา ตันติกุลชาติ
๒	๑๐๐๕	นายธเนศ อิ่มนุกุลกิจ
๓	๑๐๐๔	นายสุรียา วงฮาด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ-นามสกุล</u>
๑	๒๐๐๑	นางสาวราณี บุญเทพ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
คัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คือ

- ๒.๑ ผู้ยื่นได้ขอสละสิทธิการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้
- ๒.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการ

กำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอำนาจ ปริมนวงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง